

CHỈ THỊ

Đẩy mạnh phong trào trồng cây, gây rừng, bảo vệ cây xanh.

Việc trồng, bảo vệ cây xanh và bảo vệ rừng tại thành phố, trong những năm qua, đã có những bước phát triển tiến bộ. Riêng năm 1996, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Quận - Huyện, các đơn vị cơ sở ở thành phố, nhân dân các địa phương và trường học đã có nhiều cố gắng tham gia phong trào trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng ở thành phố. Kết quả đã trồng được 450ha rừng phòng hộ môi trường và 135.000 cây phân tán ở các trường học và cơ sở hành chính sự nghiệp ; trong đó có 20.090 cây trồng trong khu vực trường học qua "Hội thi mái trường xanh - sạch - đẹp". Chất lượng cây trồng tốt, đúng thời vụ, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đạt tỷ lệ cây sống trên 95%. Rừng không bị cháy.

Tuy nhiên, việc trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng còn chưa đồng đều ở các đơn vị, địa phương. Việc giao khoán bảo vệ rừng ở các nông trường, đơn vị có rừng chưa thực hiện sâu rộng, đã ảnh hưởng đến kết quả chung của việc trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố.

Để phát huy thành tích đạt được trong năm 1996, khắc phục các tồn tại trong những năm qua, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các Sở - Ngành có liên quan, các Quận - Huyện tích cực tổ chức chu đáo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trồng cây xanh, bảo vệ rừng của năm 1997, cụ thể như sau :

1/ Tổ chức gieo ươm, chuẩn bị đầy đủ cây giống cần thiết để phục vụ cho việc trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung ở các khu vực : trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, doanh nghiệp, các doanh trại lực lượng vũ trang, trồng cây phân tán trong nhân dân, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng cây giống cho từng khu vực. Ban Quản lý rừng phòng hộ môi trường thành phố, Công ty Công viên cây xanh thành phố có trách nhiệm sớm hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác này.

2/ Phát động Tết trồng cây toàn thành phố nhân kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ kính yêu 19/5/1997. Coi đây là một hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào "Sạch và Xanh", làm cho thành phố ngày càng sạch đẹp - xanh tươi, góp phần vào việc chuẩn bị kỷ niệm 300 năm thành lập thành phố.

3/ Tiếp tục phát triển "Hội thi Mái trường xanh" thành phố Hồ Chí Minh trong năm 1997 và các năm kế tiếp trong khu vực trường học với yêu cầu mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng và hiệu quả của Hội thi, có nhiều loại hình phong phú, phù hợp, thu hút sự tham gia của nhiều ngành, nhiều giới, các tổ chức xã hội vào việc thiết thực chăm lo phong trào này, Mở rộng "Hội thi Môi trường xanh - sạch - đẹp" ra các khu vực khác. Trước mắt khu vực bệnh viện, các công sở khối Quận, Huyện, Phường, Xã, các doanh nghiệp,...

4/ Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trồng 300 ha rừng phòng hộ, 150.000 cây phân tán các loại để cấp cho trường học và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Tổ chức quản lý, chăm sóc bảo vệ tốt 28.000 ha rừng phòng hộ của thành phố, đồng thời đẩy mạnh việc trồng cây ven đường, dọc tuyến kinh, ven sông rạch, khu dân cư đô thị mới, các doanh nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang,... để tăng độ che phủ và cải thiện môi trường đô thị thành phố đang ngày càng bị ô nhiễm.

5/ Đẩy mạnh việc bảo vệ cây xanh, cây rừng hiện có. Tiếp tục thực hiện giao đất khoán rừng cho các đơn vị, hộ dân để góp phần ổn định cuộc sống nhân dân làm nghề rừng nhằm giúp nhân dân tham gia khâu chăm sóc bảo vệ rừng. Chú trọng công tác phòng chống cháy rừng, đặc biệt là trong mùa khô.

6/ Nghiên cứu xây dựng và mở rộng mảng xanh đô thị thành phố, đẩy mạnh công tác khuyến lâm. Tuyên truyền, vận động làm cho mọi ngành, mọi cấp và các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh yêu mến cây xanh, tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng.

7/ Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công viên cây xanh (Sở Giao thông công chính), các Quận - Huyện phối hợp chặt chẽ với Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các Đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện: vốn, cây giống, kỹ thuật để triển khai có hiệu quả công tác phát động và trồng cây, gây rừng năm 1997.

Yêu cầu các Sở - Ngành thành phố, các Quận - Huyện, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố sớm triển khai thực hiện Chỉ thị này và báo cáo tiến độ thực hiện để Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải